



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์

วันที่

๒๗

เดือน

มิ.ย.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๒๑

กรมพัฒนาที่ดิน พนักกำลังหมอดินอาสาประจำจังหวัดทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายส่งต่อยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ สู่เกษตรกรในชุมชน

รายงานพิเศษ

หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เรียกว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด ที่อาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดินดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

หมอดินอาสาประจำจังหวัดทั่วประเทศ เป็นหมอดินอาสาคนเก่งที่ได้รับการยอมรับและคัดเลือกจากหมอดินประจำอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินระดับจังหวัด เป็นแกนนำในการบริหารเครือข่ายของหมอดินอาสาในระดับจังหวัด ที่มีหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินอยู่ทั่วประเทศ

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรม



จังหวัด รวมไปถึงให้รับทราบการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานการทำงานของกรมพัฒนาที่ดิน และการสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ปลอดภัย โดยหมอดินอาสาประจำจังหวัด เป็นผู้นำเครือข่ายในการรวบรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย และมีช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานการทำงานของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัดขึ้น เพื่อให้หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และการทำงานตามนโยบายรัฐบาลของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างแนวทางในการรวมกลุ่มหมอดินอาสา และสร้างเครือข่ายเป็นโยงใยมุ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการจัดการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ในลักษณะเป็นเครือข่ายกันเพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดในชุมชน เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนเกษตรกรต่างๆ



พัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้หมอดินอาสาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำหนดบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำ

“อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ ทัศนคติให้หมอดินอาสาประจำจังหวัด เห็นคุณค่าที่จะช่วยกันสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ คือ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่าย ช่วยเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ สามารถมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำ และลืมตาอ้าปากได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย